

# VẬN DỤNG ĐÚNG ĐÁN TIÊU CHUẨN HUYỆN ỦY "BỐN TỐT" VÀ HUYỆN ỦY VIÊN "BỐN TỐT"

**Vũ Oanh**

Nghị quyết số 136-NQ/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy trước tình hình mới đang được nghiên cứu và thi hành ở các địa phương. Nhiều huyện ủy, với sự giúp đỡ và chỉ đạo tích cực của các tỉnh, thành ủy, đã đề ra kế hoạch phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" trên cơ sở đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của phong trào địa phương, và trên cơ sở kiểm điểm công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân mình. Đi đôi với kế hoạch phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" của tập thể huyện ủy, nhiều huyện ủy viên cũng đã đề ra kế hoạch phấn đấu cá nhân nhằm đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt" theo tinh thần nghị quyết của Trung ương.

Vào dịp cuối năm tới, để đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt", các huyện ủy và huyện ủy viên sẽ thực hiện tự phê bình và phê bình, một mặt kiểm điểm phong trào sản xuất, chiến đấu chung trong huyện, mặt khác kiểm điểm công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra phương hướng và biện pháp phấn đấu vươn lên.

Nhận xét huyện ủy "bốn tốt" và huyện ủy viên "bốn tốt" như thế nào? Có những căn cứ chủ yếu gì để xem xét và đánh giá hoạt động của một tập thể huyện ủy, của một cá nhân huyện ủy viên? Bài này giới thiệu với các đồng chí một số ý kiến có liên quan đến việc vận dụng tiêu chuẩn huyện ủy "bốn tốt", huyện ủy viên "bốn tốt".

## **Huyện ủy như thế nào là huyện ủy đạt tiêu chuẩn "bốn tốt"**

Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy đã nêu rõ bốn yêu cầu cơ bản sau đây đối với các huyện ủy:



1 - Lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu.

2 - Quán triệt và làm cho các cơ sở đảng, các ngành quán triệt và chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3 - Quan tâm lãnh đạo tốt việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của quần chúng, lãnh đạo tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng, xây dựng các tổ chức quần chúng, bảo đảm tốt sản xuất, chiến đấu.

4 - Lãnh đạo tốt công tác xây dựng cơ sở đảng, công tác tổ chức và cán bộ.

Bốn yêu cầu này liên quan khăng khít với nhau. Phấn đấu để thực hiện tốt bốn yêu cầu về thực chất là phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện ủy trước tình hình mới, là phấn đấu để nâng cao chất lượng của huyện ủy về cả ba mặt tư tưởng, tổ chức, tác phong làm cho huyện ủy thật sự trở thành trung tâm lãnh đạo toàn bộ công tác ở địa phương.

Vì vậy, muốn xét một huyện ủy có đạt hay không đạt tiêu chuẩn "bốn tốt", hướng phấn đấu tới sẽ phải như thế nào, điều cần thiết trước hết là phải nắm vững bốn yêu cầu một cách toàn diện. Huyện ủy không thể là một huyện ủy "bốn tốt", nếu trong thực tế chỉ mới đạt được tiến bộ và kết quả trên một hoặc hai phương diện nào đó. Như Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ, nhiều huyện ủy trước đây thường có nhược điểm là lãnh đạo thiếu toàn diện; hoặc chỉ chú trọng đến sản xuất, chiến đấu mà chưa quan tâm đầy đủ đến công tác vận động quần chúng và công tác đảng; ngay trong sản xuất cũng chỉ mới quan tâm đến nông nghiệp, còn xem nhẹ các ngành, nghề khác; đồng thời khâu lưu thông phân phối, khâu y tế, giáo dục... chưa được chú ý đúng mức. Một số huyện ủy còn thiên về đôn đốc thực hiện những công việc trước mắt, mà chưa quan tâm nghiên cứu kế hoạch xây dựng đảng bộ và phong trào toàn



huyện một cách cơ bản và lâu dài. Theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, nhược điểm trên đây nhất thiết phải được cảnh giác.

Xem xét một huyện ủy một cách toàn diện còn có nghĩa là phải xuất phát từ vị trí và trách nhiệm của cấp huyện, từ vai trò lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy đối với các mặt công tác của địa phương. Trong lãnh đạo sản xuất và chiến đấu, trong lãnh đạo việc chấp hành chính sách cũng như trong công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ, huyện ủy "bốn tốt" phải là một huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình phù hợp với vị trí và trách nhiệm của cấp huyện. Là cấp trên trực tiếp của cơ sở, cấp huyện và huyện ủy không thể chỉ là người môi giới giữa tỉnh và xã một cách thụ động mà ngược lại, cấp huyện và huyện ủy, một mặt phải đi sâu nắm vững vị trí và đặc điểm của địa phương, của từng vùng trong huyện để có thể vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các chỉ thị và nghị quyết của cấp trên, mặt khác phải đi sâu, đi sát cơ sở, để giúp đỡ cơ sở khắc phục khó khăn làm tốt các mặt công tác. Chính vì vậy, một huyện ủy đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" trên các mặt sản xuất, chiến đấu, chấp hành chính sách, vận động quần chúng, xây dựng đảng là một huyện ủy không chỉ nắm được đường lối chính sách của Đảng, chỉ thị nghị quyết của cấp trên, mà còn nắm chắc được tình hình đặc điểm của địa phương, từ đó có được phương hướng, chủ trương và biện pháp đúng đắn trên các lĩnh vực công tác; đồng thời, huyện ủy "bốn tốt" còn là một huyện ủy biết chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp đề ra. Nguyên nhân đã gây ra tình trạng trì trệ trong phong trào của các huyện kém trước đây, theo tinh thần Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng, là công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy chưa tốt. Nhiều nghị quyết còn đọng lại trên văn bản của huyện ủy mà chưa được quán triệt vào hoạt động thực tiễn. Đó là vì các huyện ủy này chưa khéo biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chỉ thị nghị quyết của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Huyện ủy lãnh đạo tốt là huyện ủy không chỉ dừng lại ở việc đánh giá chung phong



trào trong huyện, ở việc sao chép lại các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, mà phải biết xuất phát từ trách nhiệm của cấp huyện, từ vị trí và đặc điểm cụ thể của huyện để nghiên cứu vận dụng các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đề ra được phương hướng, chủ trương và những biện pháp thích hợp có liên quan đến hoạt động các mặt của huyện ủy, của cơ quan các ngành cấp huyện và của các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Đồng thời huyện ủy còn phải biết chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương biện pháp đã đề ra, cụ thể là: huyện ủy biết làm tốt công tác tư tưởng, biết khắc phục những quan điểm, nhận thức mơ hồ, sai trái với tinh thần nghị quyết của Đảng, xây dựng được sự nhất trí trong cán bộ và đảng viên đối với đường lối, chủ trương của huyện ủy trên các mặt công tác, làm tốt công tác cán bộ, trong từng thời gian biết tập trung chỉ đạo khâu chính và thúc đẩy mọi mặt công tác, có tác phong đi sâu đi sát giúp đỡ cơ sở, coi trọng chỉ đạo riêng kết hợp với lãnh đạo chung, sử dụng tốt bộ máy cấp huyện, biết sơ kết, tổng kết công tác để rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, nâng cao sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo chung của huyện ủy.

Lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt của huyện ủy, đương nhiên, phải được biểu hiện cụ thể ở kết quả sản xuất, chiến đấu và các mặt công tác của địa phương. Một huyện ủy muốn được công nhận là đạt tiêu chuẩn bốn tốt, thì trong thực tế, phải thu được nhiều kết quả cụ thể trên các mặt công tác: phát triển sản xuất, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở cơ sở, tổ chức tốt phòng, tách và đánh địch, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của do địch gây ra, bảo đảm không những hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với Nhà nước mà còn chăm lo đầy đủ đến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng ở địa phương, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, rèn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ trong huyện. Đảng bộ huyện vững mạnh, phong trào sản xuất chiến đấu và các mặt hoạt động trong huyện đều có khí thế vươn lên, đó là biểu hiện "bốn tốt" của huyện ủy trong hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên cần có thái độ khách quan, thật sự cầu thị trong việc kiểm

điểm, nhận xét và đánh giá hoạt động của huyện ủy. Một mặt không thể không dựa vào những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực công tác của huyện, mặt khác, lại phải Xem xét tác động lãnh đạo của bản thân huyện ủy đối với những kết quả và tiến bộ đó. Gặp trường hợp đột xuất, ví dụ như có nhiều khó khăn khách quan về thiên tai, hạn hán, sâu bệnh... khiến cho năng suất hoặc sản lượng của lúa và các loại cây trồng bị chùng lại, thậm chí bị giảm sút, thì yêu cầu cần xem xét ở đây chính là sự cố gắng chủ quan của bản thân huyện ủy; huyện ủy vẫn có thể được coi là lãnh đạo tốt, nếu huyện ủy kịp thời có chủ trương và biện pháp đúng, nếu huyện ủy chỉ đạo việc phòng, chống thiên tai một cách kiên quyết và tích cực, và thật sự đã hạn chế được thiệt hại tới mức thấp nhất.

Nói đến việc xem xét kết quả "bốn tốt" của huyện ủy trong phong trào còn bao hàm nói đến việc xem xét kết quả cụ thể đối với yêu cầu kiện toàn bản thân Huyện ủy, đối với yêu cầu tăng cường huyện ủy về các mặt tư tưởng, tổ chức và tác phong. Muốn đề ra được đường lối, phương hướng đúng, muốn chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, phương hướng đó để giành được nhiều thắng lợi thực tế trên các mặt công tác, bản thân huyện ủy phải được kiện toàn tốt. Đồng thời, thông qua việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và các mặt công tác khác của địa phương, huyện ủy từng bước xây dựng tư tưởng thành của bản thân. Vì vậy, huyện ủy đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" phải làm một huyện ủy không chỉ cố gắng đề ra được đường lối, phương hướng đúng và chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, phương hướng đó, mà còn phải cố gắng vươn lên nâng cao trình độ của bản thân về mọi mặt tư tưởng, tổ chức, tác phong, còn phải cố gắng nâng cao tư tưởng, tác phong, còn phải cố gắng nâng cao sức chiến đấu của huyện ủy nói riêng, của cấp huyện nói chung.

Nội bộ huyện ủy đoàn kết nhất trí, trí tuệ tập thể của huyện ủy được phát Huy, nhiệt tình cách mạng và năng lực công tác của cán bộ huyện được bồi dưỡng và đề cao, tổ chức bộ máy cấp huyện được kiện toàn, tác phong và lề lối làm việc chung của huyện được cải tiến... đó là những căn

cứ không thiếu trong việc xem xét và đánh giá quá trình phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" của huyện ủy.

Kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy theo yêu cầu "bốn tốt" là một quá trình phấn đấu lâu dài, là kết quả cố gắng tập thể của các huyện ủy viên. Nắm vững quan điểm toàn diện trong việc xem xét một huyện ủy theo tiêu chuẩn "bốn tốt" trong một thời gian cụ thể nào đó, không có nghĩa là đòi hỏi huyện ủy phải đạt được tiến bộ một cách tuyệt đối, thoát ly hoàn cảnh thực tế của địa phương. Tùy theo tình hình và đặc điểm từng nơi, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của huyện, huyện ủy xây dựng kế hoạch phấn đấu từng bước đưa phong trào tiến lên. Vì vậy, xem xét và đánh giá qua trình phấn đấu của huyện ủy trong một thời gian nhất định tức là chủ yếu phải xem xét và đánh giá quá trình phấn đấu của huyện ủy nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và đạt được những yêu cầu cơ bản nhất trong khoảng thời gian đó. Nói một cách khác, nhận xét huyện ủy "bốn tốt" phải được dựa trên sự kiểm điểm quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, dựa trên sự đánh giá quá trình cố gắng vươn lên của huyện ủy, nhằm giải quyết những công tác Then chốt nhất trong từng thời gian. Nếu như, phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt" là một quá trình vươn lên của huyện ủy có từng bước, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp phương hướng lâu dài với yêu cầu cụ thể, trước mắt, thì nhận xét, đánh giá huyện ủy theo tiêu chuẩn "bốn tốt" cũng phải quán triệt tinh thần cơ bản nói trên.

Vận dụng tiêu chuẩn "bốn tốt" trong việc nhận xét, kiểm điểm và đánh giá công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy, như vậy, là phải xuất phát từ vị trí và trách nhiệm của cấp huyện, một mặt xem xét chung phong trào của đảng bộ huyện, mặt khác xem xét sự cố gắng vươn lên của bản thân huyện ủy, gắn việc kiểm điểm kế hoạch phấn đấu toàn diện và lâu dài của huyện với việc kiểm điểm những mục tiêu cụ thể, trước mắt trong từng thời gian. Kiểm điểm và nhận xét huyện ủy theo tiêu chuẩn "bốn tốt" không phải chỉ có mục đích đơn giản là phân loại và xếp

hạng các huyện ủy; yêu cầu quan trọng hơn cần phải đạt được chính là: thông qua việc kiểm điểm và nhận xét huyện ủy theo tiêu chuẩn "bốn tốt", các huyện ủy nhìn ra được chỗ yếu, chỗ mạnh của phong trào, thấy rõ được ưu điểm và nhược điểm trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân, một mặt tin tưởng vào những tiến bộ và kết quả đã giành được, mặt khác phấn khởi và cố gắng vươn lên

Huyện ủy viên như thế nào là huyện ủy viên đạt tiêu chuẩn "bốn tốt"

Huyện ủy viên đạt tiêu chuẩn "bốn tốt", nói một cách khái quát, là huyện ủy viên hoàn thành tốt chức trách và nghiên cứu của mình trên cơ sở không ngừng học tập và tu dưỡng về mọi mặt: tư tưởng, trình độ, tác phong.

Muốn kiểm điểm, nhận xét một huyện ủy viên có đạt hay không đạt tiêu chuẩn, "bốn tốt" và vạch ra một cách đúng đắn phương hướng sẽ phải phấn đấu tiếp tục, trước hết phải xuất phát từ vị trí công tác và trách nhiệm cụ thể của Huyện ủy viên đó, xem xét kết quả đóng góp của đồng chí đó vào quá trình phấn đấu "bốn tốt" chung của huyện ủy. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, huyện ủy viên "bốn tốt", trước hết phải là đồng chí hoàn thành tốt công tác của mình phụ trách hướng theo bốn yêu cầu phấn đấu chung của huyện ủy. Huyện ủy viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công có nghĩa là, trên cương vị cụ thể của mình, phải phấn đấu để nắm vững và giúp cho cán bộ huyện và cơ sở nắm vững các chỉ thị nghị quyết của Đảng, khéo biết đoàn kết và sử dụng cán bộ, đi sâu sát cơ sở, luôn luôn cố gắng vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đề ra được những biện pháp, kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của Đảng có liên quan đến lĩnh vực công tác của mình. Đương nhiên, đòi hỏi của Đảng đối với một đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách khối và ngành có khác hơn đòi hỏi của Đảng đối với một đồng chí huyện ủy viên trực tiếp

công tác ở cơ sở, bởi vì trách nhiệm và cương vị cụ thể của mỗi đồng chí có khác nhau. Nhưng với tư cách là một cấp ủy viên, mỗi đồng chí đều có nhiệm vụ phải cố gắng đóng góp với mức nhiều nhất vào sự lãnh đạo tập thể của huyện ủy. Huyện ủy viên đạt tiêu chuẩn "bốn tốt", vì vậy phải là đồng chí không những làm tốt trách nhiệm được phân công, làm tốt công việc chuyên môn do mình phụ trách, nhằm phục vụ yêu cầu lãnh đạo và phấn đấu đạt tới tiêu chuẩn "bốn tốt" của huyện ủy trong từng thời gian nhất định, mà còn là đồng chí luôn luôn quan tâm đến công tác chung của huyện ủy, góp phần tích cực vào việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chung của huyện ủy. Khi về cơ sở, huyện ủy viên "bốn tốt" không chỉ theo dõi và giúp đỡ Cơ sở làm tốt những công việc có liên quan đến bộ phận chuyên môn của mình, mà còn theo dõi và giúp đỡ cơ sở làm tốt mọi mặt công tác của địa phương. Huyện ủy viên về cơ sở có đi sâu nghiên cứu, kiểm tra các mặt công tác của Đảng mới có điều kiện một mặt góp phần thiết thực vào lãnh đạo chung của huyện ủy, mặt khác thật sự giúp cho đảng ủy và chi ủy nâng cao sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

Cùng với quá trình phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt"; với quá trình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, huyện ủy viên "bốn tốt" phải là đồng chí không ngừng tu dưỡng và học tập để nâng cao trình độ bản thân về mọi mặt. Xem xét một huyện ủy viên theo tiêu chuẩn "bốn tốt", một mặt phải dựa vào kết quả công tác thực tế của đồng chí đó, mặt khác phải xem xét kết quả tu dưỡng và học tập theo phương hướng và yêu cầu mà huyện ủy đã vạch ra, biểu hiện cụ thể ở tinh thần hăng hái cách mạng, không sợ hi sinh, không ngại gian khổ ở trình độ và khả năng tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, ở ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách của Đảng, ở tác phong dân chủ, đi đường lối quần chúng và sâu sát cơ sở, ở tinh thần đoàn kết nội bộ, gương mẫu tự phê bình và phê bình.



Sau nữa, vì mỗi huyện ủy viên đều tham gia sinh hoạt và công tác trong một tổ chức cơ sở của Đảng, huyện ủy viên không thể không phấn đấu đạt tiêu Chuẩn đảng viên "bốn tốt" ở cơ sở. Một huyện ủy viên "bốn tốt" phải là một đảng viên "bốn tốt" của chi bộ mình sinh hoạt. Có là một đảng viên "bốn tốt" của chi bộ, lại làm tốt chức trách và nhiệm vụ của huyện ủy viên, mới được thừa Nhận là huyện ủy viên đạt tiêu chuẩn "bốn tốt".

Nếu như "bốn tốt" của tập thể huyện ủy phải được biểu hiện cụ thể ở hoạt động thực tiễn của huyện ủy, ở công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy, ở kết quả sản xuất, chiến đấu và các mặt công tác khác của địa phương, thì "bốn tốt" của cá nhân huyện ủy viên, cuối cùng, cũng phải được thể hiện ở thành tích công tác cụ thể của huyện ủy viên, ở tinh thần và kết quả phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, ở sự tin nhiệm và lòng yêu mến của quần chúng và cán bộ đối với cá nhân huyện ủy viên đó.

Đương nhiên, cũng như việc kiểm điểm và nhận xét tập thể huyện ủy, việc kiểm điểm và nhận xét huyện ủy viên theo yêu cầu "bốn tốt" cũng không thể đòi hỏi một cách tuyệt đối đồng đều, thoát ly trình độ và điều kiện công tác cụ thể Của mỗi đồng chí. Trong từng thời gian nhất định, dựa trên nhiệm vụ cụ thể đã được huyện ủy phân công, điều kiện cụ thể của công tác mình phụ trách, trình độ và năng lực hiện có của mình, huyện ủy viên xây dựng và thực hiện kế hoạch phấn đấu cá nhân, nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, hoàn thành tốt công tác có trọng tâm, trọng điểm, từng bước xây dựng sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. Xem xét một huyện ủy viên có đạt hay không đạt tiêu chuẩn "bốn tốt", vì vậy, là phải căn cứ vào phương hướng, mục tiêu và kế hoạch phấn đấu cụ thể của mỗi đồng chí trong từng thời gian, là phải căn cứ vào những tiến bộ và thành tích chủ yếu nhất mà đồng chí đó đã đạt được trong từng thời gian trên lĩnh vực công tác cũng như trên lĩnh vực tu dưỡng, học tập.

Tiến hành nhận xét huyện ủy "bốn tốt" và huyện ủy viên "bốn tốt" nhân dịp tổng kết công tác cuối năm

Nhận xét huyện ủy "bốn tốt" và huyện ủy viên "bốn tốt", về thực chất là Một cuộc vận động tự phê bình và phê bình trong huyện ủy và trong đảng bộ huyện; bởi vì muốn nhận xét, đánh giá một cách khách quan và toàn diện công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy, của huyện ủy viên, không thể Không kết hợp tự phê bình của huyện ủy, của cá nhân huyện ủy viên với phê bình của cơ quan các ngành huyện và của đảng ủy cơ sở. Chỉ có dựa trên tự phê bình của huyện ủy, của huyện ủy viên, kết hợp với phê bình của các ngành và cơ sở đối với công tác các mặt của huyện, tập thể huyện ủy cũng như cá nhân huyện ủy viên mới thấy được ưu điểm và nhược điểm của mình, mới thấy được chỗ Mạnh, chỗ yếu để bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch, biện pháp phấn đấu nhằm không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của huyện ủy, không ngừng nâng cao chất lượng của huyện ủy và của mỗi huyện ủy viên.

Đương nhiên, đối với các huyện ủy và huyện ủy viên đã xây dựng được kế hoạch và biện pháp phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" việc kiểm điểm và nhận xét vào cuối năm tới sẽ là một dịp để đánh giá chung quá trình phấn đấu trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch và biện pháp đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" và huyện ủy viên "bốn tốt" trong thời gian tới.

Các huyện ủy và huyện ủy viên chưa có kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" hoặc do sự chậm trễ trong việc thi hành nghị quyết của Trung ương, hoặc chưa có điều kiện mở đại hội, không nhất thiết phải chờ đến đại hội mới kiểm điểm, nhận xét. Vào dịp tổng kết các mặt công tác của huyện ủy cuối năm tới, các huyện ủy nói trên có thể kết hợp với việc nghiên cứu và thi hành Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về cấp huyện, dựa vào tiêu chuẩn huyện ủy "bốn tốt" và huyện ủy viên "bốn tốt", để kiểm điểm đánh giá chung toàn bộ phong trào của huyện, Tìm ra chỗ

manh, chỗ yếu trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy và trong công tác của mỗi huyện ủy viên, từ đó mà xây dựng kế hoạch, biện pháp phấn đấu "bốn tốt". Sau đại hội, căn cứ vào tinh thần nghị quyết của đại hội và Căn cứ vào thực tiễn sản xuất và chiến đấu của địa phương, kế hoạch và biện pháp phấn đấu "bốn tốt" nói trên có thể được bổ sung những điểm cần thiết.

Điều kiện không thể thiếu trong việc bảo đảm cho các huyện ủy và huyện ủy viên kiểm điểm nhận xét theo yêu cầu "bốn tốt" thắng lợi là sự giúp đỡ và chỉ đạo của tỉnh, thành ủy, của cơ quan các ngành cấp tỉnh, thành. Nhận xét huyện ủy và huyện ủy viên "bốn tốt" vào cuối năm nhân dịp tổng kết công tác các mặt của tỉnh, thành là một bước quan trọng giúp tỉnh, thành ủy quán triệt và thi hành Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về kiện toàn cấp huyện, là một dịp để tỉnh, thành ủy và các cơ quan, các ngành cấp tỉnh, thành nắm được phong trào chung của các huyện, thấy rõ yêu cầu của các huyện đối với tỉnh, thành, từ đó có kế hoạch và biện pháp giúp đỡ cụ thể và thiết thực cho các huyện ủy và cơ quan các ngành huyện phấn đấu vươn lên.